

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-PTNT

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

V/v đề nghị trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án sắp xếp ổn định dân cư thuộc Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 4931/SKHĐT-KTNN ngày 22/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án tái định cư và các Công văn số 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922/SKHĐT-KTNN ngày 22/7/2022; số 6180/SKHĐT-KTNN ngày 08/9/2022 về việc báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, Thạch Thành rà soát, hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 07 dự án được thẩm định. Trong đó, có 01 dự án¹ UBND huyện Mường Lát đề xuất không tiếp tục thực hiện do hiện tại các hộ dân nằm trong danh sách vào TĐC trong lúc chờ dự án triển khai, thực hiện từ năm 2021 đến nay, đã tìm được nơi mới ở an toàn, đã kiên cố hóa nhà cửa và không có nhu cầu vào TĐC². Đối với 06³ dự án còn lại, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND các huyện hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 12215/UBND-THKH ngày 17/8/2022 về việc trình quyết định (hoặc điều chỉnh) chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp

¹ Dự án sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát.

² Công văn số 2332/UBND-NN ngày 21/9/2022 của UBND huyện Mường Lát.

³ Dự án sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân bản Trung Thắng, xã Mường Lý, huyện Mường Lát; Dự án sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân bản Luốc Lầu, xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn; Dự án sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân bản Tân Lập, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa; Dự án sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Pón Thành Công, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước; Dự án sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân khu Pom Ban, bản Giàng, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh; Dự án sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Tượng Liên, xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành.

và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp, trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, PTNT.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường